

การฝึกการจัดการโรคและภัยในภาวะอุทกภัย จังหวัดพิจิตร
รูปแบบการฝึกซ้อม : “การฝึกเฉพาะหน้าที่” (Functional Exercise)
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อตกลง

1. สถานการณ์ และข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ เป็นสถานการณ์สมมติที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบ “การซ้อมจัดการโรคและภัยในภาวะอุทกภัย” ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในขณะที่ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ รวมทั้งจังหวัดพิจิตร ถูกจัดเป็นจังหวัดสีแดงของการเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนกของประเทศไทย บางพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดการระบาดของโรคต่างๆอยู่แล้ว บางส่วนของเหตุการณ์มีเนื้อหาที่อ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริง และมีข้อมูลจริง

2. มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ทบทวนภารกิจหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 - 2) เพื่อทดสอบแผนปฏิบัติการการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของอำเภอ จังหวัด
 - 3) ฝึกทดสอบการบัญชาการเหตุการณ์ของแต่ละอำเภอ จังหวัด
 - 4) AAR สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
3. ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
4. ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมประกอบด้วยทีม JIT/SAT จังหวัด อำเภอ และหน่วยงานปศุสัตว์ จังหวัด อำเภอ ทีมผู้ฝึกซ้อม และ AAR คือ คุณจิตาภา, คุณจิตติมา
- ทีมพี่เลี้ยงกลุ่ม คือ ทีม สคร.3

5. วิธีการ

- 1) ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม เข้าประจำกลุ่มอำเภอ 12 อำเภอ และกลุ่มจังหวัด 1 กลุ่ม (ปศจ.,สสจ.)
- 2) คัดเลือกผู้ทำหน้าที่หัวหน้าชุด 1 คน

สถานการณ์การฝึกที่ 1

เดือนพฤษภาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ!!!! วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ปีนี้ปริมาณฝนรวมของประเทศจะน้อยกว่า ปี 2561 และน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 5-10% และปีนี้ฝนจะตกยาวนานมากถึงเดือนตุลาคม 2562 **และย้ำเตือน!!! เดือนสิงหาคม ประเทศไทยจะเจอพายุถล่ม**

ปลายเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายน 2562 ฝนตกมากขึ้นและต่อเนื่อง ฝนตก 40-60% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2562 ฝนทิ้งช่วง เกิดความแห้งแล้งกระจายหลายพื้นที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน ฉบับที่ 1 เตือนฝนถล่ม 39 จังหวัดทั่วประเทศ อีสาน-ตะวันออก โดนเต็มๆ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตราย อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก กทม.ตกหนัก 60% ของพื้นที่ ระวัง!!! อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน เรื่อง พายุระดับ 1 “โพดุล”

“เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. พายุระดับ 1 “โพดุล” ยังคงปกคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดของประเทศ กำลังเคลื่อนตัวมายังทิศตะวันตกอย่างช้าๆ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง มีผลนานถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำหลากที่ลาดเชิงเขา ทุกภาคจะได้รับผลกระทบ สำหรับภาคเหนือ ระวังระดับน้ำในจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ซึ่งจะมีฝนตกหนักมาก บ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำยม จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน”

การดำเนินการที่คาดหวัง

จังหวัดมีการดำเนินการอย่างไร

อำเภอมีการดำเนินการอย่างไร

สถานการณ์การฝึกที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 03.00 น. เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นาน 5 ชม. เกิดมีน้ำป่าไหลหลากจากเนินเขา น้ำข้ามฟากถนนสาย 12 วังทอง-หล่มสัก น้ำล้นคลองทุกสายเอ่อล้น โรงพยาบาล วังทองน้ำท่วมขังไม่สามารถให้รถวิ่งเข้าออกได้

ข่าวทุกช่องรายงานความเสียหายที่เกิดจากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. กรมชลประทาน แสดงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลำน้ำทุกสาขาในภาคเหนือ พบระดับน้ำสายลำนายม ณ จุดอำเภอสามง่าม มีระดับน้ำสูงขึ้นแจ้งเตือนภัยแล้ว จุดอำเภอโพทะเล และจุดบางมูลนาก กำลังส่อเค้าพบบมีปริมาณน้ำไหลผ่านมากต่อวัน ส่วนระดับน้ำสายลำน่านาน จุดที่อำเภอเมืองเริ่มมีระดับน้ำที่สูงขึ้น มีน้ำท่วมตามพื้นที่เกษตรกระจายทั่วไป ฝนยังคงตกหนักมากในพื้นที่อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอลือชัยบุรีรัมย์ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน ยังไม่พบประชาชนเจ็บป่วย

การดำเนินการที่คาดหวัง

จังหวัดมีการดำเนินการอย่างไร

อำเภอมีการดำเนินการอย่างไร

สถานการณ์การฝึกที่ 3

จากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน วันที่ 4 กันยายน 2562 หน่วยงานส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มีการประชุมหารือ เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่ดูแล เนื่องจากประชาชนในเขต 6 มักนิยมเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย สุนัข แมว เป็ด ไก่ ฟอง ไข่ ดังนั้น พื้นที่ที่มีน้ำท่วมฉับพลันอาจทำให้สัตว์ได้รับผลกระทบ

เดือนสิงหาคม 2562 จากแผนที่หมู่บ้านในพื้นที่เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 10 กม. นั้น พบว่า อำเภอไทรยางม อำเภอสามง่าม อำเภอลำดวน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่ยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าอยู่นั้น ประชาชนได้แจ้งเบาะแสมานว่า มีชาวบ้าน ม.2 ต.เนินปอ เตรียมขนย้ายสุนัข ไก่ เพื่อหนีน้ำไปอยู่ที่ใหม่ เนื่องจากเริ่มมีน้ำเอ่อเข้าท่วมหมู่บ้าน

พายุ “โพดุล” ส่งผลกระทบไปทั่วภาคเหนือและภาคอีสาน จังหวัดสุโขทัยมีรายงาน ว่า ฝนกั้นน้ำเริ่มมีทะเล็กความยาว 10 เมตร น้ำเข้าท่วมตัวเมืองสุโขทัยส่วนใน ความสูงระดับน้ำวัดได้ 30 ซม. แม่น้ำยม แม่น้ำน่านมีน้ำเต็มพิกัด

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 9 พายุโซนร้อน ระดับ 3 “คากิ” ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น ระดับ 2 แล้ว บริเวณเมืองสาละวัน ประเทศลาวตอนใต้ ความเร็วลมศูนย์กลาง 55 กม./ชม. ทิศทางลมเปลี่ยนทิศ ขึ้นเยื้องมาทางเหนือตอนล่าง ความเร็วลมศูนย์กลาง 20 กม./ชม.

ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ในภาคเหนือตอนล่าง เรดาร์ตรวจอากาศจังหวัดพิษณุโลก พบฝนตกหนักมากเหนือน่านฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดพิจิตร แม่น้ำยม แม่น้ำน่านล้นแล้วทุกอำเภอได้รับผลกระทบ เกิดจุกอพยพประชาชนและสัตว์กระจ่ายไปทั่วตามริมถนน หน่วยงาน และที่สูง มีรายงานน้ำป่าจากอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลหลากเขาท่วม 10 อำเภอ 32 ตำบล 185 หมู่บ้าน 9,436 ครัวเรือน บ่อปลา วัด โรงเรียนได้รับความเสียหาย มีประชาชนจมน้ำเสียชีวิตแล้ว 2 ราย

ข่าวตีพิมพ์ว่อน “เมืองซาละวันสาหัส 10 อำเภอจมบาดาล ผู้ว่าฯ พิจิตร พระสงฆ์ ทหาร นักการเมือง ท้องถิ่น ลงพื้นที่คีคัก ช่วยเหลือชาวบ้าน พระราชสิทธิเมธี, ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง ตั้งจุดและรถเคลื่อนที่แจกอาหาร น้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อน ไปตามจุกอพยพของประชาชนทั่วจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2562 ขึ้น

การดำเนินการที่คาดหวัง

จังหวัดมีการดำเนินการอย่างไร

อำเภอมีการดำเนินการอย่างไร

ตำบลมีการดำเนินการอย่างไร

สถานการณ์การฝึกที่ 4

วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร รายงานต่อได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตร ว่า อำเภอทุกแห่ง ประกาศยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอครบทุกแห่ง มีจำนวนศูนย์อพยพ ทุกอำเภอ

1. เมือง จุกอพยพใหญ่ 5 จุด มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาพักพร้อมสัมภาระจำนวนมาก สัตว์ติดตามมา เริ่มมีขยะสะสม จุกอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 1-3 แห่ง อบต.ดูแล

2. วังทรายพูน จุกอพยพใหญ่ 5 จุด มีประชาชนหนาแน่น สัมภาระจำนวนมาก สุนัขประปราย มีจุกอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 1-3 แห่ง อบต.ดูแล

3. วชิรबारมี จุดอพยพใหญ่ 5 จุด มีประชาชนหนาแน่นมาก สัมภาระจำนวนมาก สุนัขหนาแน่น มีจุดอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 3-5 แห่ง อบต.คูแล มีประชาชนถ่ายลงน้ำ

4. สามง่าม จุดอพยพใหญ่ 3 จุด มีประชาชนหนาแน่น สัมภาระจำนวนมาก สุนัขประปราย แมวจำนวนมาก มีจุดอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 1-3 แห่ง อบต.คูแล อบต.ประกาศ จุดห้ามเล่นน้ำ

5. โพธิ์ประทับช้าง จุดอพยพใหญ่ 3 จุด มีประชาชนประปราย สัมภาระจำนวนมาก มีครีวเคลื่อนที่จำนวนมาก ขยะจำนวนมาก มีจุดอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 1-3 แห่ง อบต.คูแล

6. โปะทะเล จุดอพยพใหญ่ 8 จุด มีประชาชนประปราย สัมภาระจำนวนมาก มีครีวเคลื่อนที่จำนวนมาก ขยะจำนวนมาก มีจุดอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 1-3 แห่ง อบต.คูแล ตำบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำท่วมขังหลายหมู่บ้าน

7. สากเหล็ก จุดอพยพใหญ่ 4 จุด มีประชาชนเริ่มทยอยมา สัมภาระเริ่มมากขึ้น มีจุดอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 1-3 แห่ง อบต.คูแล

8. บึงนาราง จุดอพยพใหญ่ 7 จุด มีประชาชนประปราย สัมภาระจำนวนมาก มีครีวเคลื่อนที่จำนวนมาก ขยะจำนวนมาก มีจุดอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 1-3 แห่ง อบต.คูแล

9. ทับคล้อ จุดอพยพใหญ่ 2 จุด มีประชาชนหนาแน่น สัมภาระจำนวนมาก สุนัขประปราย ไม่มีแมว มีขี้เยอะมาก มีจุดอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 1-3 แห่ง อบต.คูแล

10. ดงเจริญ จุดอพยพใหญ่ 2 จุด มีประชาชนหนาแน่นแล้ว สัมภาระจำนวนมาก สุนัข แมวประปราย มีขี้เยอะ มีจุดอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 1-3 แห่ง อบต.คูแล

11. บางมูลนาก จุดอพยพใหญ่ 5 จุด มีประชาชนหนาแน่นแล้ว สัมภาระจำนวนมาก สุนัข แมวจำนวนมาก มีขี้เยอะมาก มีจุดอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 1-3 แห่ง อบต.คูแล

12. ตะพานหิน จุดอพยพใหญ่ 5 จุด มีประชาชนหนาแน่นแล้ว สัมภาระจำนวนมาก สุนัข แมวประปราย มีขี้เยอะมาก มีชาวบ้านนำหมูมาเลี้ยงข้างที่พักรับ 5 คอก ส่งกลิ่นเหม็น มีจุดอพยพเล็กๆทุกตำบลละ 1-3 แห่ง อบต.คูแล

น้ำท่วมสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ยังคงมีฝนตกติดต่อกันทั้งคืน บางช่วงตึกหนัก น้ำป่าสะสมยังคงไหลหลากเข้าตัวเมืองพิจิตร กระจายในวงกว้าง มีร้องขอสนับสนุนสวมลยน้ำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกทีมหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือด้านสุขภาพ แจกเครื่องบรรเทาความเดือดร้อน พบผู้ป่วยติดเชื้อขาดยามานาน 3 วัน ผู้ป่วยวัณโรคคือยาหลบออกจากโรงพยาบาลมาอยู่กับครอบครัวที่บ้าน มีประชาชนเป็นหวัดกันจำนวนมากไม่มีการป้องกัน มีคนมีบาดแผลไม่ได้รับการดูแล อำเภอดงพานหิน อำเภอมัญจาคีรี อำเภอบางมูลนาก พบผู้ป่วยท้องเสียหลายหลังจากการกินอาหารที่มาจาก อำเภอสว่างแดนดิน พบผู้ป่วยเสี่ยงสูงขาดการรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็ม 2 จำนวน 3 ราย

โรงพยาบาลและ รพ.สต. รายงานพบประชาชนเป็นไข้หวัดใหญ่ 90 รายแล้ว มีรายงานจากทีมกู้ภัยแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ว่า ในช่วง 4 วันนี้ กู้ภัยทุกข่ายได้รับแจ้งว่าเหมือนมีไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักที่หลายหมู่บ้านของอำเภอตงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก นอกจากนี้ รพ.สต.รายงานมีน้ำกัดเท้า งูกัด ไฟดูด 2 ราย สงสัยเป็นฉี่หนู 2 ราย กำลังเคลื่อนย้ายมา รพ.โพธิ์ประทับช้าง

ประชาชนตามบ้านเรือนยังต้องการน้ำ อาหาร ผ้าห่ม ความปลอดภัย

การดำเนินการที่คาดหวัง

จังหวัดมีการดำเนินการอย่างไร

อำเภอมีการดำเนินการอย่างไร

ตำบลมีการดำเนินการอย่างไร

วันที่ 5 กันยายน 2562 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 12 พายุโซนร้อน ระดับ 3 “คาจิกิ” ได้อ่อนกำลังลงมาก และขมวดขึ้นไปทางทะเลจีนใต้ และยกระดับความรุนแรงเป็น ระดับ 4 พายุโซนร้อนรุนแรง แล้วฝนหยุดตกแต่ฟ้ายังมีดครึ้ม มวลน้ำระบายลงสู่อ่าวไทย ล้าคลง ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างลดลงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ส่วนใหญ่เริ่มคลี่คลาย ประชาชนเริ่มทยอยกลับบ้าน แต่ยังคงพบเห็นน้ำท่วมขังทั่วไปในพื้นที่ลุ่มต่ำ พบน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ส้วมยังใช้การไม่ได้ สัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข แมว ไก่ เป็ด ห่าน เดินเกะกะ มีซากสัตว์ติดตามต้นไม้ ขอบรั้ว ท่อน้ำประปาแตกรั่ว น้ำใช้ยังขุ่น ประชาชนบางคนเครียด ซึมเศร้าจากการสูญเสียทรัพย์สินของมีค่า

“จากการระดมความช่วยเหลือ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ”

การดำเนินการที่คาดหวัง

จังหวัดมีการดำเนินการอย่างไร

อำเภอมีการดำเนินการอย่างไร

ตำบลมีการดำเนินการอย่างไร